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Sandra Björgvinsdóttir

From: Hrafnkell Á. Proppé
Sent: miðvikudagur, 28. júní 2017 12:42
To: Samtök sv.félaga á hb.svæðinu
Subject: FW: Umsögn um Borgarlínu

 
 

From: Þorsteinn Narfason [mailto:thn@mos.is]  
Sent: 28. júní 2017 12:36 
To: Hrafnkell Á. Proppé <hrafnkell@ssh.is> 
Subject: Umsögn um Borgarlínu 
 
Sæll Hrafnkell 
Bréf SSH frá 20. maí þar sem óskað er umsagnar Heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis. Málið var tekið fyrir i 
heilbrigisnefnd á fundi í gær og eftirfarandi bókað: 
 
 

3. mál. Umsagnir um skipulagsmál.  
c. Borgarlína, breytingar á aðalskipulagi, vinnslutillaga. 
Lagt fram bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu dagsett 30. maí 2017 þar sem óskað er 
umsagnar um málið.  
„Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir um vinnslutillöguna á þessu stigi.“ 

 
Afsakaðu að svar berst eftir útrunninn frest.  
 
Kveðja  
 
Þorsteinn Narfason, framkvæmdastjóri 
Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis 
Þverholti 2 
270 Mosfellsbær 
S: 5256796/897 9274 
 


